

Tăng thu ngân sách từ người nộp thuế tiêu biểu

Năm 2020, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ đến công tác thu ngân sách trên địa bàn nhưng ngành Thuế vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Góp phần vào kết quả đó, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân đã chủ động khắc phục khó khăn, duy trì sản xuất, kinh doanh mang lại hiệu quả cao, từ đó nộp kịp thời và đầy đủ các loại thuế vào ngân sách nhà nước.



Năm 2020, Công ty Cổ phần Xăng dầu đầu khí Thái Bình là 1 trong 20 doanh nghiệp được tặng bằng khen của UBND tỉnh về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Là một trong những đơn vị sản xuất, xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu của Việt Nam, thời gian qua, Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao chỉ nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đệ) luôn có nhiều giải pháp sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh, từ đó duy trì tốt đà tăng trưởng, bảo đảm việc làm và đời sống cho hơn 15.000 công nhân với thu nhập bình quân 8,3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Tiến Phương, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cho biết: Trong bối cảnh gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhưng Công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương. Cùng với đó, Công ty duy trì sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng ủy, Ban Giám đốc và Ban Chấp hành Công đoàn; đồng thời, duy trì hiệu quả việc hợp tác với các đối tác

lớn như VF, Under Armour, Marmot, Black Diamon... tại Mỹ, Lululemon tại Canada. Chính vì thế, năm 2020 Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng, sản lượng xuất khẩu đạt gần 12 triệu sản phẩm, tổng doanh thu đạt 255 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 225 tỷ đồng. Với kết quả đó, năm 2020 Công ty Tân Đệ vinh dự là 1 trong 20 doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh được nhận bằng khen của UBND tỉnh

về thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Trong bối cảnh chịu nhiều tác động của dịch Covid-19 nhưng kết thúc năm 2020 tổng thu ngân sách của tỉnh vẫn đạt 7.746 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán Bộ Tài chính với số tuyệt đối vượt 782 tỷ đồng, trong đó số thu từ thuế, phí và thu khác sau khi trừ tiền sử dụng đất đạt hơn 5.405 tỷ đồng, đạt 92,2% dự toán. Trong 16 chỉ tiêu thu ngân sách do ngành Thuế quản lý có nhiều chỉ tiêu thu tăng cao như: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước đạt 142,4% dự toán, tăng 12,4% so với năm 2019 với số tuyệt đối vượt 184 tỷ đồng; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 168,9% dự toán với số tuyệt đối vượt 58 tỷ đồng... Nhiều doanh nghiệp có số nộp thuế lớn, ảnh hưởng tích cực đến kết quả thu ngân sách trên địa bàn như: Công ty TNHH Vạn tài thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sơn, Công ty Tân Đệ, Công ty Cổ phần Bia

Năm 2020, toàn tỉnh có 56 tổ chức, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng về thành tích thực hiện tốt công tác thuế, trong đó:

- 20 doanh nghiệp được tặng bằng khen của UBND tỉnh;
- 33 doanh nghiệp và 3 cá nhân được tặng giấy khen của Cục Thuế tỉnh.

Hà Nội - Thái Bình... Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Năm 2020, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình vừa khắc phục khó khăn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Với khát vọng, tâm huyết, trách nhiệm cùng sự đồng hành của ngành Thuế trong việc cải cách các thủ tục hành chính thuế và triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ người nộp thuế do tác động của dịch Covid-19, cộng đồng doanh nghiệp Thái Bình đã chủ động vươn lên ổn định sản xuất, kinh doanh, từ đó đóng góp hơn 7.000 tỷ đồng tiền thuế các loại vào ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm ổn định cho trên 100.000 lao động, đồng thời tham gia thực hiện tốt các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn (tặng quà người nghèo và các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, ủng hộ các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiệt hại do lũ lụt gây ra...).

Để tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thời gian qua, ngành Thuế đã triển khai kịp thời và đồng bộ các giải pháp thu ngân

sách theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của tỉnh; đồng thời, chủ động tiếp thu các kiến nghị, đề xuất của người nộp thuế, trên cơ sở đó tổng hợp các quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính thuế chưa phù hợp với thực tế quản lý để xuất cấp trên xem xét, giải quyết. Quá trình triển khai công tác thu ngân sách, ngành Thuế cũng tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế như: duy trì có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; hỗ trợ người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, hóa đơn điện tử; thực hiện tốt cơ chế một cửa tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, thực hiện công khai, minh bạch, đơn giản các thủ tục hành chính thuế. Cùng với đó, ngành Thuế còn tổ chức nhiều Đường, khen thưởng các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khích lệ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân trên địa bàn tiếp tục vượt qua khó khăn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, từ đó thực hiện tốt nghĩa vụ thuế với nhà nước.

Hướng dẫn dán mã QR-Code tại các địa điểm công cộng

- Dán mã QR-Code tại các địa điểm công cộng (thao tác trên máy tính)**
 Bước 1: Truy cập địa chỉ <https://tokhaiyte.vn> và bấm nút đăng ký trong mục đăng ký điểm kiểm dịch.
 Bước 2: Khai báo điểm kiểm dịch của cơ quan, đơn vị theo yêu cầu, hệ thống cung cấp cho đơn vị một mã QR-Code dưới dạng hình ảnh.
 Bước 3: In và dán mã QR-Code ở các vị trí phù hợp (cổng, cửa ra vào) của cơ quan, đơn vị.
- Hướng dẫn thực hiện quét mã QR xác nhận đến và đi (Check-in/Check-out).**
 Khi đến và đi tại địa điểm có dán mã QR-Code, mọi người cần thực hiện việc Check-in và Check-out, thao tác như sau:
 Bước 1: Truy cập một trong các phần mềm "Vietnam Health Declaration", "Bluezone", "Ncovi" đã cài đặt trên điện thoại thông minh của cá nhân.
 Bước 2: Bấm "Quét mã QR" và hướng camera của điện thoại vào mã QR-Code của nơi cần xác nhận.
 Bước 3: Chọn mục Check-in hoặc Check-out nếu có yêu cầu.
- 3. Theo dõi và tổng hợp số liệu người ra, vào cơ quan**
 Bước 1: Người quản trị truy cập vào ứng dụng "Vietnam Health Declaration" trên điện thoại di động thông minh, chọn mục quét QR-Code.
 Bước 2: Bấm vào mục "Xem hành khách Check-in" để theo dõi tổng hợp số liệu.
 Ngoài ra có thể vào trang <https://tokhaiyte.vn> và bấm vào mục trang quản trị để tổng hợp và xuất dữ liệu sang excel.
 Video hướng dẫn chi tiết trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh tại địa chỉ: <https://thaibinh.gov.vn>.



Mẫu tham khảo dán mã QR tại các cơ quan, đơn vị.

Siết chặt quản lý giá đất

Tình trạng giá đất tăng cao diễn ra ở một số địa phương thời gian gần đây gây ra những hệ lụy và làm ảnh hưởng đến việc triển khai các dự án đầu tư. Để chấn chỉnh tình trạng trên, bảo đảm môi trường đầu tư, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tăng cường rà soát, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng giá đất tăng cao trên địa bàn.



Ảnh minh họa

Những năm gần đây, kinh tế - xã hội của tỉnh không ngừng phát triển, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng cao. Thái Bình là điểm sáng trong công tác thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp về đầu tư thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn. Song song với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tình trạng giá đất tăng cao tại một số nơi đã đặt ra thách thức đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Ông Đỗ Văn Trính, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Hải cho biết: Những năm gần đây, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dẫn đi vào nền nếp, việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh

- xã hội, nhất là khi trên địa bàn huyện đang triển khai nhiều dự án lớn cần tập trung thực hiện như tuyến đường bộ ven biển, đường 221A, Khu kinh tế Thái Bình... Để quản lý hiệu quả việc sử dụng đất, huyện đã nhiều lần phối hợp các sở, ban, ngành tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh nhằm ngăn chặn tình trạng gây sốt đất, ảnh hưởng đến công việc chung. Địa phương cũng kiến nghị điều chỉnh, bổ sung một số quy định về quản lý đất đai để phù hợp với thực tế.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, dẫn đi vào nền nếp, việc sử dụng đất đai ngày càng hiệu quả, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh

đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, tách thửa đất để chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền được phân cấp. Tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý hành vi chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, không đưa đất vào sử dụng. Sở Xây dựng tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai. Tham mưu phân kỳ kế hoạch phát triển nhà ở bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế; công bố công khai thông tin các dự án nhà ở bảo đảm các điều kiện giao dịch trên thị trường. Ông Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong thời gian tới, Sở sẽ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai, kiên quyết chấn chỉnh, xử lý, thu hồi đối với các trường hợp không đưa đất vào sử dụng. Chủ động phối hợp thẩm định giá đất, bảo đảm nghĩa vụ tài chính phù hợp trong điều kiện bình thường, không để xảy ra tình trạng sốt đất, tăng giá đất ảo ảnh hưởng đến công tác định giá. Cùng với đó, đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; theo dõi, đôn đốc, nắm bắt tình hình quản lý, sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương; triển khai các biện pháp chấn chỉnh và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đối với các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp nhằm bảo đảm việc sử dụng đất đúng theo quy hoạch, tránh việc xây dựng, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

Bên cạnh những giải pháp mạnh mẽ của các cấp chính quyền, người dân cũng cần nâng cao nhận thức, tìm hiểu kỹ về pháp lý đất đai để không bị dao động bởi những thông tin không đầy đủ.

MINH NGUYỄN

Đến nay, toàn tỉnh đã thả được 473,2 triệu tôm giống trên diện tích 2.758,8ha, trong đó tôm thẻ 221,3 triệu con (240ha), tôm sú 251,9 triệu con (2.518ha). Tuy nhiên, bệnh đốm trắng trên tôm đã xuất hiện tại hai huyện Tiên Hải, Thái Thụy, vì vậy người nuôi cần chủ động thực hiện các biện pháp để phòng, chống bệnh, hạn chế thiệt hại về kinh tế.

Đến nay 13/5, huyện Thái Thụy đã thả được 939ha tôm, trong đó tôm thẻ chân trắng 69ha, tôm sú 870ha. Hiện bệnh đốm trắng đã xuất hiện tại 8 ao, đầm của các hộ ở hai xã Thụy Hải, Thái Đô với diện tích 1,83ha, số lượng 81 vạn tôm giống. Ông Lê Văn Hoan, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thái Thụy cho biết: Tôm chết rải rác từ ngày 3/5 sau 40 - 45 ngày thả nuôi. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do thời tiết những ngày qua diễn biến phức tạp, nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn kèm theo các trận mưa rào đầu mùa làm môi trường ao nuôi biến đổi bất lợi khiến tôm yếu dần dẫn đến sức đề kháng giảm, tạo điều kiện cho vi rút bệnh đốm trắng phát triển.

MINH NGUYỄN

Xuất hiện bệnh đốm trắng trên tôm

sân, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các địa phương xác minh nguyên nhân và hướng dẫn biện pháp xử lý theo quy định. Ông Phạm Thành Nhường, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Ngoài nguyên nhân do thời tiết, qua năm bắt tại một số hộ nuôi của hai xã Nam Cường, Đông Minh (Tiên Hải), chúng tôi xác định thêm một số nguyên nhân khác như: mua con giống không rõ nguồn gốc, không được kiểm dịch dẫn đến tôm giống bị nhiễm bệnh; cải tạo ao đầm chưa kỹ dẫn tới mầm bệnh lưu cữu trong ao; việc cấp nước cho ao nuôi tôm là cấp nước trực tiếp (không qua ao lắng, ao xử lý) dẫn đến mầm bệnh theo nguồn nước cấp lây nhiễm cho tôm; cách ly ao tôm với các kỹ chủ trung gian chưa được triệt để bởi vì rút bệnh đốm trắng sống trong các kỹ chủ trung gian như còng, cáy, tép... Bên cạnh đó, việc dùng chung các dụng cụ như chài, lưới, ống bơm nước cũng là đường truyền bệnh vì rút đốm trắng trên tôm. Ngoài ra, nguyên nhân chủ quan chính là việc nuôi tôm theo kiểu tự phát, đầu

tu hạ tầng nuôi mang tính chộp giạt, một số hộ tận dụng ao nuôi ngao giống để nuôi thả tôm, không có hệ thống quạt sục khí, mực nước ao nuôi thế không cao từ 1,2m trở lên nhưng qua kiểm tra thực tế có hộ nuôi chỉ đạt 0,5m. Bệnh đốm trắng do vi rút trên tôm nuôi đến nay vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Để chủ động phòng, chống, ngăn chặn kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, Chi cục Chăn nuôi và Thú y khuyến cáo các hộ nuôi có ao tôm bị bệnh phải thực hiện ngay việc thu gom, tiêu hủy tôm bị chết, không được vứt xác tôm chết vào bãi, không được xả nước của ao nuôi tôm đã bị bệnh ra kênh mương thủy lợi làm ảnh hưởng đến môi trường và các hộ nuôi tôm khác. Xử lý triệt để mầm bệnh trong ao bằng hóa chất Chlorine nồng độ 30ppm (30g/m³ nước), giữ nguyên mực nước trong ao đã xử lý sau 7 - 10 ngày mới được xả nước ra ngoài môi trường chung. Đối với những ao nuôi nghi nhiễm bệnh cần hoàn thiện ngay công cấp và kênh tiêu, không được tùy tiện xả nước ra ngoài các kênh dẫn

khí chưa được xử lý các loại hóa chất theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Đối với những ao nuôi chưa có hiện tượng tôm chết, trong thời gian này không nên lấy nước vào ao mà định kỳ 7 - 10 ngày/lần sử dụng vôi bột, hóa chất hoặc chế phẩm vi sinh học để xử lý ổn định môi trường ao nuôi.

Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú y, đến ngày 12/5, bệnh đốm trắng trên tôm đã xuất hiện ở 46 ao nuôi của 32 hộ thuộc 4 xã: Thụy Hải, Thái Đô (Thái Thụy), Đông Minh, Nam Cường (Tiên Hải). Diện tích ao bị bệnh là 6,9ha; số lượng giống thả 2,6 triệu con. Chi cục Thủy sản khuyến cáo các địa phương khi tình hình bệnh ổn định cần thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của ngành Nông nghiệp và các tạo ao nuôi, thả lại tôm cỡ lớn từ 2 - 3cm/con (tôm cỡ san thưa mật độ từ 1000 con/ha) để tránh không bị bệnh xen ghép với các xanh hoặc chuyển đổi sang các đối tượng nuôi khác phù hợp với điều kiện ao nuôi, không để tình trạng diện tích bị bỏ hoang.

NGÂN HUYNH



Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tình hình bệnh đốm trắng trên tôm tại xã Nam Cường (Tiên Hải).